

DỰ ÁN TÌNH THƯƠNG

Xin gửi lại các hộp quyên góp Dự án Tình Thương (Project Compassion) trong các giỏ tại nhà thờ trong mùa Phục Sinh. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em.

Ngoài hộp Dự án tình thương, bạn có thể quyên góp bằng cách truy cập trang mạng caritas.org.au/project-compassion hay gọi số 1800 024 413.



CẦU NGUYỆN:

Xin cầu nguyện cho một giáo dân của chúng ta là Irma Roscioli vừa qua đời, thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Mater Dei vào Thứ Ba 19/3 lúc 12 giờ trưa.

Cũng xin cầu nguyện cho Giuse Nguyen Anh vừa qua đời tại Việt Nam.

Cùng cầu nguyện cho các linh hồn: Madalena Lam Thi Hue, Maria Lam Ngoc Thinh, Maria Sara de Monteiro, Francois Xavier Nguyen Tien Dung, PM Thomas,

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2024

Ngắm Đàng Thánh Giá: Mỗi tối thứ Sáu trong suốt Mùa Chay

-7pm Mater Dei (tiếng Việt)

-7pm St Margaret Mary (tiếng Anh)

CHUẨN BỊ CHO CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Giáo xứ cần một số bạn thiện nguyện viên giúp cắt và rửa lá để chuẩn bị cho Chúa Nhật Lễ Lá sắp đến.

Nếu bạn sắp xếp được, xin đến giúp vào Thứ Bảy 23/3 lúc 9 giờ sáng. Xin vui lòng mang theo kéo cắt lá.

CHƯƠNG TRÌNH BÍ TÍCH

Xưng tội lần đầu: 11am vào Thứ Bảy 16/3 và 23/3 tại nhà thờ St Margaret Mary

BÍ TÍCH SỨC DẦU BỆNH NHÂN

Bí tích Sức Dầu Bệnh nhân sẽ được cử hành trong các thánh lễ tuần này, xin xem lịch thánh lễ ở trang 1.

CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA GIÁO XỨ:

Ba trường giáo xứ của chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục Công giáo từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 6. Hãy liên hệ với từng trường để biết thêm thông tin

-Trường St Margaret Mary 5 Eldon Street, Croydon Pk (8445 5800)

Hiệu trưởng: Cô Kelly Campbell.

-Trường St Patrick 33 Dudley St, Mansfield Park (8303 4500)

Hiệu trưởng: Cô Barbara Ahern.

-Trường Whitefriars 45 Beaufort St, Woodville (81787700)

Hiệu trưởng: Thầy Frank Congedi.

Các trường đều có buổi cho các em vui chơi hàng tuần



Giáo Đoàn



Thuộc giáo xứ Công Giáo Croydon Park

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B

Ngày 17 Tháng 3 Năm 2024

“Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin” (1 Pt 3:12)
Lời Chúa - Lộc Xuân 2024

Nhà thờ St Margaret Mary
286 Torrens Road
Croydon Park

Nhà thờ Mater Dei
55 Beaufort St
Woodville Park

Nhà thờ St Patrick
33 Dudley St
Mansfield Park

Văn phòng Giáo xứ
286 Torrens Road, Croydon Park
Phone: 8346 0944
Email:
hello@croydonparkparish.com.au

Cha xứ: **Cha Charles Lukati**
Cha phụ tá: **Cha Saminathan Arockiasamy SdM**
Điều phối CT Bí Tích: **Cô Kirsty Power**
Thư ký Giáo xứ: **Cô Paula Noujaim.**
Trợ lý Văn phòng: **Cô Melissa Hernandez**

Các Thánh Lễ trong tuần tới: từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2024

- Thứ Ba 9.15am tại St Margaret Mary (*Bí tích Sức Dầu bệnh nhân*)
- Thứ Tư 9am tại St Patrick (*Bí tích Sức Dầu bệnh nhân*)
6pm tại Mater Dei (*không phải nhà thờ St Margaret như thường lệ*), tiếp theo là Châu Thánh Thể và kinh tối
- Thứ Năm 9.15am tại St Margaret Mary
- Thứ Sáu 9.15am tại Mater Dei (*Bí tích Sức Dầu bệnh nhân*)

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

- Thứ Bảy 6pm tại Mater Dei
- Chúa Nhật 8.30am tại St Patrick
8.30am tại St Margaret Mary (*tiếng Ba Lan*)
10.30am tại St Margaret Mary
5.00pm tại Mater Dei (*tiếng Việt*)

Bí tích Hòa giải: Từ 12-12.30 trưa tại nhà thờ St Margaret Mary,
Hoặc gọi văn phòng giáo xứ 83460944 để lấy hẹn

Nhà thờ St Margaret Mary: mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ văn phòng làm việc từ 9.30am đến 3pm cho những người muốn cầu nguyện riêng.

LIÊN HỆ GIÁO ĐOÀN: Trưởng BMW: Nguyễn Khắc Hoan 0400 597 910
Phó BMW & Tang Chế: Nguyễn Viết Phú 0423 765 688

BÀI ĐỌC I: Gr 31: 31-34

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dặt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng".

Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta".

Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: "Người hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng"

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50: 3-4. 12-13. 14-15

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tìm trong sạch (c. 12a).

BÀI ĐỌC II: Dt 5: 7-9

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ từng phục Người.

Đó là Lời Chúa.

TIN MỪNG: Jn 12: 20-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp:

"Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha".

Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta".

Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Đó là Lời Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ

(Các thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ Mater Dei xin xem phần dưới)

Thứ Bảy 23/3

-St Margaret Mary: Bí tích Hòa Giải lúc 12 giờ trưa.

Chúa Nhật Lễ Lá 24/3

-Các thánh lễ cuối tuần như thường lệ, bắt đầu bằng làm phép lá.

Thứ Năm Tuần Thánh 28/3 tại nhà thờ St Margaret Mary

-9.00am Kinh Sáng

-7.00pm Thánh lễ Buổi Tiệc Ly, nghi thức Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ (sau đó là Châu Minh Thánh cho đến Kinh Tối lúc 10 giờ)

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3 tại nhà thờ St Margaret Mary

-9am Kinh Sáng (theo sau là Viếng Đàng Thánh Giá trong vườn nhà thờ)

-3pm Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh 30/3 tại nhà thờ St Margaret Mary

-9am Kinh Sáng

-9.30-10.30am Bí Tích Hòa Giải

-11am Ban Phép lành cho thức ăn Phục Sinh (tiếng Ba Lan)

-12-1.00pm Bí Tích Hòa Giải

-7pm Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh 31/3

-8.30am St Patrick

-8.30am St Margaret Mary (tiếng Ba Lan)

-10.30am St Margaret Mary

Thứ Hai Phục Sinh 1/4

-8.30am St Margaret Mary (tiếng Ba Lan)

Các thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ Mater Dei - Giáo đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật Lễ Lá 24/03: 5:00pm Thánh Lễ.

Tập trung tại sân trường học kế bên, nghi thức Rửa lá lúc 4:45pm

Thứ Năm Tuần Thánh 28/03: 7:00 tối Thánh lễ Bữa Tiệc Ly, có Nghi thức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, và sau đó có giờ cầu nguyện Thánh.

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/03:

1:30 chiều: viếng 14 Đàng Thánh Giá trong nhà thờ và ngắm đứng.

3:00 giờ chiều: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 30/03: Thánh lễ 7:00 giờ tối

Chúa Nhật Phục Sinh 31/03: Thánh Lễ 5:00 giờ chiều

ĐÓNG GÓP TA ƠN BẰNG ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP:

Tổng giáo phận Adelaide thiết kế một Ứng dụng trực tiếp mới để cho giáo dân đóng góp Tạ ơn.

